
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  ประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
2. นายบัญญัติ  รักษ์วงษ์   รองประธานสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
3. นายสุนทร  เหลืองวิไล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
4. นายรอน  สืบยิ้ม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
5. นางวศิณี  วนาพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
6. นางสาวนพวรรณ ศาสตร์ยางกูร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
7. นางศิรินันท์  พิทักษ์หงษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
8. นางกนกพรรณ โพธิ์เผือก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ  
9. นายจงรักษ์  กุลประเสริฐ  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวังกะ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางมาลี  เกิดอุดม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังกะ (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปกรณ ์  น้อยเกตุ   นายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธจักร์ แก้วจันทร์  รองนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
3. นางสาวอรัญญา  เจริญหงษ์ษา  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวังกะ 
4. นายยุทธศักดิ์  เชียงทอง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
5. นางสาวดวงเดือน พลวารินทร์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 
6. สิบเอกฉัตรทอง ไชยสุข   นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  

 7. นางสาวสาวินี  แสงชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
  
เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น. 
นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  - เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563  เวลา  10.00 น. 
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ทั้งหมด 
  5 วาระ ดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยวิสามัญ  

    สมัยที่ 1  ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  9 เมษายน 2563  

 ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
3.1 ญัตติขออนุมัติชะลอการด าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงแพสูบ
น้ าดิบ พร้อมจัดหาติดตั้งปั๊มน้ าพร้อมมอเตอร์ จ านวน 2 ชุด และ
ปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบและระบบไฟฟ้า กรณีจ่ายขาดเงินสะสม  
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3.2 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนเหตุสาธารณภัยดินสไลด์บริเวณที่ลาดเชิงเขา (ฝั่งวัด
วังก์วิเวการาม)   

 ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพ่ือทราบ      
 ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 

 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว - ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ 
ประธานสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 9 เมษายน ๒๕63  

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมครับ 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ - จากการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยวิสามัญ  
 สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ปรากฏว่าถูกต้องเป็นไป 

ตามหลักงานสารบรรณครับ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว - เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ผมขอมติรับรองรายงานการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕63 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 

2563       
 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ  8      เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   -      เสียง 
      งดออกเสียง  1      เสียง (ประธานสภาฯ) (ไม่มา 1 คน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพจิารณา 

3.1 ญัตติขออนุมัติชะลอการด าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงแพสูบน  าดิบ พร้อมจัดหา
ติดตั งปั๊มน  าพร้อมมอเตอร์ จ านวน 2 ชุด และปรับปรุงระบบสูบน  าดิบและระบบไฟฟ้า 
กรณีจ่ายขาดเงินสะสม  

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 3.1  เรื่องขออนุมัติชะลอการด าเนิน  
ประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างปรับปรุงแพสูบน้ าดิบ พร้อมจัดหาติดตั้งปั๊มน้ าพร้อมมอเตอร์ จ านวน 

2 ชุด และปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบและระบบไฟฟ้า กรณีจ่ายขาดเงินสะสม 

นายปกรณ์  น้อยเกตุ   - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติขออนุมัติ 
นายกเทศมนตรี   ชะลอการด าเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงแพสูบน้ าดิบ พร้อมจัดหาติดตั้งปั๊มน้ าพร้อม 

มอเตอร์ จ านวน 2 ชุด และปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบและระบบไฟฟ้า กรณีจ่ายขาดเงิน
สะสม 
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ตามที่สภาเทศบาลต าบลวังกะ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

โครงการก่อสร้างปรับปรุงแพสูบน้ าดิบ พร้อมจัดหาติดตั้งปั๊มน้ าพร้อมมอเตอร์ จ านวน 2 
ชุด และปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบและระบบไฟฟ้า งบประมาณ 4,600,000. -บาท  
(สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563   

เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องของแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่จ าเป็น
จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้การด าเนินโครงการสมบูรณ์แบบ และการบริหารจัดการระบบ
ประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคของเทศบาลต าบลวังกะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เนื่องจาก
กองช่างขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการเขียนแบบออกแบบ และหากต้อง
ด าเนินการก็จ าเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
หรือวิศวกรรม  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 60 ประกอบมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดว่า ก่อน
ด าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการจัดท าเอง หรือด าเนินการจัดจ้างก็ได้ และในการจ้าง
ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี จึงเสนอมายังสภาเทศบาล
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้ชะลอการด าเนินโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2563 
และด าเนินการออกแบบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป จึงน าเรียนมายังสภาเทศบาลเพ่ือ
พิจารณาครับ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมกันพิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ   

ว่าที่ร้อยตรียุทธจักร์  แก้วจันทร์ -ขออนุญาตเพิ่มเติม ที่ผ่านมาผมได้ประสานงานกับทางการไฟฟ้าฯ ซึ่งทางการไฟฟ้า 
รองนายกเทศมนตรี ยินดีที่จะจ่ายไฟให้ตลาด และเครื่องปั๊มน้ าของเทศบาล เพ่ือให้ชาวบ้านได้ใช้ไปพลางๆ

ก่อนระหว่างการซ่อม แต่จะไม่ได้จ่ายไปยัง ตชด. ต่อไปหากไฟดับก็จะจ่ายจากเครื่อง  
ไดเจนของการไฟฟ้าฯ ก็จะจ่ายไฟไปเครื่องปั๊มน้ าด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท า
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฯ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
ก็เป็นความโชคดีในช่วงฤดูฝน หากเครื่องปั๊มน้ าไม่มีปัญหาใดก็จะปั๊มน้ าได้ตามปกติ  
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว - สอบถามว่าเทศบาลต้องจัดหาสายไฟให้การไฟฟ้าด้วยหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ   

ว่าที่ร้อยตรียุทธจักร์  แก้วจันทร ์ - จากเดิมผมได้สอบถามแล้วว่า หากจะขยายเขตไฟฟ้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ 
รองนายกเทศมนตรี อย่างไร ซึ่งทางหัวหน้าการไฟฟ้าฯท่านได้แจ้งว่าเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความ

เดือดร้อนให้กับประชาชนก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว - ถือว่าท่านรองนายกฯ ได้ช่วยหาวิธีการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและประชาชน  
ประธานสภาฯ   เป็นงานที่ส าคัญ ถึงไฟฟ้าจะดับแต่เทศบาลสามารถที่จะจ่ายน้ าประปาให้กับประชาชน

ได้ใช้อุปโภคบริโภค ขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา และหากท่านใดต้องการเสนอ
เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

นายปกรณ์  น้อยเกตุ - ปัญหาเรื่องระบบประปาของเทศบาลในช่วงนี้ คือ การย้ายปั๊มน้ า ตามระดับน้ า  
นายกเทศมนตรี ซ่ึงระดับน้ าขึ้นลงไม่คงที่ และต้องใช้เวลาในการขนย้ายอุปกรณ์ ไม่ต่ ากว่า 5 ชม. ส่งผล

ให้ต้องหยุดจ่ายน้ าประปาในช่วงเวลาที่ย้ายปั๊มน้ า 
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นางวศิณี วนาพิทักษ์กุล  - สอบถามว่าการชะลอการด าเนินโครงการดังกล่าว กว่าเทศบาลจะด าเนินโครงการใช้  
ประธานสภาฯ   ระยะเวลานานเท่าใดกว่าจะแล้วเสร็จ และขอเพ่ิมเติมเรื่องการประชาสัมพันธ์ 

โดยเฉพาะวันที่เทศบาลมีการย้ายปั๊มน้ า จะขอให้เทศบาลประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆเพ่ือให้ชาวบ้านได้ทราบและเตรียมความพร้อม เพราะทุกวันนี้ทุกท่านทราบดีว่าสื่อ
โซเชียลเป็นปัญหามาก เช่น เมื่อมีการโพสต์ เชิงต าหนิการท างานของเทศบาลผ่าน
เฟซบุ๊ค ก็จะเกิดภาพลบแก่เทศบาล เป็นต้น 

นายปกรณ์  น้อยเกตุ - ระยะเวลาในการด าเนินโครงการฯ จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 โดยใช้งบ 
นายกเทศมนตรี ประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งต้องเริ่มกระบวนการ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เดือน

ธันวาคม-มกราคม เพราะต้องใช้เวลาในการเขียนแบบแปลน การจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบ เพราะเงินสะสมเทศบาลจะไม่สามารถกันเงินงบประมาณได้ ซึ่งเมื่อถึงห้วง
ระยะเวลาทางเทศบาลก็จะขออนุมัติสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป 
-  ผมขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกร 
คุณวุฒิสภาปัตยกรรมและวิศวกรรม ฯ และมีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม เป็นใบอนุญาตเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพด้านวิศวกร ที่ออกให้โดยสภาวิศวกร 

(ใบ กว.) โดยลักษณะงานส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านออกแบบเขียนแบบ วางแผน และสั่ง
การก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซ่ึงสามารถเซ็นรับรองแบบแปลนได้   

-  การลงสื่อโซเชียลของชาวบ้าน ที่ผ่านมามักเกิดจากความไม่เข้าใจ ผมเองก็ยอมรับว่า
เทศบาลยังประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ปัจจุบันก็จะก าชับพนักงานเรื่องของการ
ดูแลน้ าประปา 

ว่าที่ร้อยตรียุทธจักร์  แก้วจันทร์ - ขออนุญาตจากที่ผมได้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ เรียนว่าที่ผ่านมาเทศบาลท างาน 
รองนายกเทศมนตรี หนักแต่ไม่ได้รับรู้ในวงกว้าง จึงเกิดเสียงตอบรับกลับมาในทางลบ ท าให้ขาดก าลังใจ 

ในการท างาน ผมคิดว่าเราเปิดเผยในกลุ่มไลน์เทศบาลแต่ก็ควรที่จะเปิดเผยออกไปว่า
เทศบาลก าลังด าเนินการอะไรอยู่บ้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าค าสั่ง  หากมีกรณี
ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆจะต้องแจ้งข้อมูลให้งานประชาสัมพันธ์ทันที เพ่ือ
ด าเนินการประกาศให้ประชาชนรับทราบ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เพจ เสียงตามสาย 
และเว็บไซต์ (ผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ คือ นางสาวกาญจนาฯ เจ้าพนักงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว) ต่อไปหากไฟฟ้าดับน้ าจะไม่ไหลก็จะทราบอย่างทันท้วงที ที่ผ่านมาเทศบาล
อาจจะบกพร่องเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ผมก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ  

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว - ขอเสนอเพ่ิมเติมเรื่องเสียงตามสาย หอประจายข่าววัดศรีสุวรรณ หากเทศบาลมีเรื่องใด  
ประธานสภาเทศบาล จะประชาสัมพันธ์สามารถน าเอกสารไปให้นายกฤตกร (หมอแก้ว) ช่วยประกาศได้  

เพ่ือชาวบ้านจะได้รับทราบในวงกว้างมากขึ้น 

ว่าที่ร้อยตรียุทธจักร์  แก้วจันทร์ - รับทราบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองจัดท ารายการวิทยุผ่านเสียงตามสาย ก าลังเช็ค 
รองนายกเทศมนตรี ระบบเสียงตามสาย เพราะมีบางจุดมีเสียงเอคโค่ บางจุดได้ยินช้า หรือบางจุดดังเกินไป 

ผมได้ประสานทางผู้รับเหมาให้ขึ้นมาตรวจสอบ และได้รับแจ้งว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 จึงขอชะลอเอาไว้ก่อน ซึ่งตามที่ท่านประธานสภาฯเสนอ ผมเองได้ประสาน 
งานกับแหล่งเสียงตามสายหลายจุด ซึ่งก็ได้ตกลงกันว่าจะประชาสัมพันธ์ไม่ให้เวลาชน
กัน ส่วนของหมอแก้วก็จะแจ้งเป็นเอกสารให้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึงมากที่สุด  

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมกันพิจารณา  ...สมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบ 
ประธานสภาฯ   ถามเพ่ิมเติมหรือไม่...ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ในการขออนุมัติชะลอการด าเนินโครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงแพสูบน้ าดิบ พร้อมจัดหาติดตั้งปั๊มน้ าพร้อมมอเตอร์  
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   จ านวน 2 ชุด และปรับปรุงระบบสูบน้ าดิบและระบบไฟฟ้า กรณีจ่ายขาดเงินสะสม 

สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วย กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ       8  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
  งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) (ไม่มา 1 คน) 
 

3.2 ญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเหตุสาธารณภัยดินสไลด์บริเวณที่ลาดเชิงเขา (ฝั่งวัดวังก์วิเวการาม)  

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  - ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา วาระท่ี 3.2 เรื่องขอความเห็นชอบอนุมัติด าเนิน 
ประธานสภาฯ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเหตุสาธารณภัยดินสไลด์บริเวณ 

ที่ลาดเชิงเขา (ฝั่งวัดวังก์วิเวาการม) ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายปกรณ์  น้อยเกตุ   - ส าหรับระเบียบวาระที่ 3.2 ผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบอนุมัติด าเนินการปรับ 
นายกเทศมนตรี   ปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเหตุสาธารณภัยดินสไลด์บริเวณที่ลาดเชิงเขา 

(ฝั่งวัดวังก์วิเวการาม) ซึ่งเป็นการแจ้งแนวทางทางการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน เหตุสาธารณภัยดินสไลด์บริเวณที่ลาดเชิงเขา (ฝั่งวัดวังก์ 
วิเวการาม) สืบเนื่องจากพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 บ้านวังกะ มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ดิน
สไลด์อยู่จ านวน 17 หลัง ในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะมีดินสไลด์ไหลลงมาทุกปีจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝน ว่าฝนจะตกชุกและติดต่อกันหลายวันหรือไม่ หากฝนตก
ติดต่อกันเป็นเวลานานดินจะอุ้มน้ าไว้ไม่ไหว ดินบริเวณนี้จะสไลด์หรือไหลลงมาด้านล่าง
เป็นประจ าทุกปี  
  เทศบาลต าบลวังกะ ได้ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบในหลายๆหน่วยงานมาส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือออกแบบ
และประมาณราคา ซึ่งทางเทศบาลขาดแคลนบุคลากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญใน
การออกแบบและประมาณราคาในพ้ืนที่ดังกล่าว ท าให้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการ
แก้ไขในระยะยาว  จึงน าเรียนมายังสภาเทศบาลเพ่ือขอความเห็นชอบด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 

1. ให้กองช่าง เทศบาลต าบลวังกะ ท าบันทึกเสนอความจ าเป็นในการออกแบบ
แปลนงานก่อสร้าง ไม่มีหน่วยงานออกแบบ หรือผู้รับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง (ซึ่งได้
ด าเนินการท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่นๆก่อนแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงาน
ใดมาส ารวจออกแบบให้) (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 131)  

2. การเสนอหลักการจ้างออกแบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 
500,000 บาท (ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 82) 

3. ด าเนินการจ้างออกแบบ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 152-153)  
  จึงเรียนมายังสภาเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน เหตุสาธารณภัยดินสไลด์บริเวณที่ลาดเชิงเขา  
(ฝั่งวัดวังก์วิเวการาม)  เพราะที่ผ่านมาเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้แจ้งหน่วยงาน
ต่างๆให้มาออกแบบให้ แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาด าเนินการ ผมและรอง
นายกฯ จึงได้ประสานทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ให้มาด าเนินการออกแบบให้  
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โดยใช้วงเงินครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนในรายละเอียด ขอเชิญรองนายกฯชี้แจง
รายละเอียดครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ว่าที่ร้อยตรียุทธจักร์  แก้วจันทร์  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ปัญหาเรื่องดินสไลด์ฝั่งวัดวังก์วิเวการาม  
รองนายกเทศมนตรี  ทุกท่านต่างทราบว่าเกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว ซึ่งดินยังไม่ถล่มลงมา แต่ก็ไม่แน่ใจว่า 

ในอนาคตจะโชคดีแบบนี้หรือไม่ จริงๆแล้ว ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มี
การประชุมร่วมกันในระดับอ าเภอ ซึ่งจะไม่พ้นหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ เทศบาลจึง
ขอความอนุเคราะห์ไปถึงโยธาธิการจังหวัด เพราะโดยลักษณะของพ้ืนที่ต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ มีบ้านเรือนที่ปลูกอยู่บนเนินเขา จากการที่มีชาวบ้านมีหนั งสือ
ร้องเรียนเข้ามา ผมและหัวหน้าฝ่ายอ านวยการได้ลงพ้ืนที่ ปรากฏว่านอกจากจะมีการ
สไลด์ของหน้าดินตามธรรมชาติแล้ว ชาวบ้านมีการขุดดินเข้าไปอีก จึงเข้าไปตักเตือน
และแจ้งว่าให้ระวัง เรื่องดินที่อาจจะถล่มลงมา ทั้ งนี้  ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝน  
จากทีก่องช่างตรวจสอบพ้ืนที่พบว่าเป็นดินเหนียวปนทราย  เมื่ออุ้มน้ ามากๆดินสามารถ
ถล่มลงมาได้แน่นอน จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่น าเรียนมายังสภาเทศบาลเพ่ือหาข้อคิดเห็น
ร่วมกัน และจ าเป็นต้องเร่งรัดด าเนินการเพราะเป็นพ้ืนที่ที่เทศบาลต้องจัดบริการ
สาธารณะ อย่างไรก็ตามจะไม่พ้นเทศบาล จึงต้องมาร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา 
 ประกอบกับวันที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ขึ้นมาท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เรื่องการบริหารจัดการขยะ ผมเองก็ถือโอกาสปรึกษาหารือเรื่องปัญหา
ดินสไลด์ ซึ่งท่านคณบดีก็ให้ก าลังใจและประสงค์จะเข้ามาช่วยด าเนินการ และ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาไม่แพ้
หน่วยงานอ่ืน จึงคิดว่าในเมื่อเทศบาลได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทาง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ด้านการบริหารจัดการขยะอยู่แล้ว จึงปรึกษาเรื่องของการ
ออกแบบพ้ืนที่ปัญหาดินสไลด์ไปในคราวเดียวกัน  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีและให้ท า
หนังสือเข้าไป  และเวลาเข้ามาด าเนินการหากมีค่าใช้จ่ายใดๆก็ให้เข้ามาหารือกันเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป ในเบื้องต้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการตามแนวทาง
ทางการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเหตุสาธารณภัย 
ดินสไลด์บริเวณที่ลาดเชิงเขา (ฝั่งวัดวังก์วิเวการาม) เสียก่อน เพ่ือด าเนินการจ้างเหมา
ออกแบบในอนาคตต่อไป 

นายยุทธศักดิ์  เชียงทอง   - ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าไปประชุมร่วมกับอ าเภอสังขละบุรี ซึ่งนายอ าเภอฯ ท่านได้ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   ช่วยประสานงานกับทางโยธาธิการจังหวัดด้วยตัวท่านเอง แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ

จากหน่วยงานผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงปรึกษากันว่าพอจะมีช่องทางใดบ้างที่จะ
ด าเนินการได้ จากการศึกษาระเบียบ ผมจึงขอแจ้งแนวทางตามหนังสือหารือดังนี้ 

   ผมจะขออนุญาตอ่านรายละเอียด ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/11673 เรื่อง ข้อ
หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2562 ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า จังหวัดระนองขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรณีที่ 
อปท. ไม่มีบุคลากรที่ ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้ ออกแบบรับรอง   
ซึ่งจ าเป็นต้องจ้างเอกชนออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบกับการด าเนินการ
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
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จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 1312 ก าหนดว่า ในกรณีราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอ
ความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้  จังหวัดฯพิจารณาเห็นว่า ในกรณี
การจ้างเอกชนออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง อปท.อาจขอความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานอ่ืนที่มีหน่วยงานออกแบบงานก่อสร้างก่อนจ้างเอกชนออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ และหาก อปท.มีความประสงค์ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน
อ่ืนที่มีหน่วยออกแบบงานก่อสร้างก่อนการจ้างเอกชนออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ก็ให้ด าเนินการตามขั้นตอนของหลักเกณฑ์การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1631 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 
แต่หากไม่มีความประสงค์ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น ก็สามารถด าเนินการจัดจ้าง
เอกชนออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เลย ซึ่งกรมส่งเสริมฯได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 3 บัญญัติให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร
พัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆของ
หน่วยงานของรั ฐที่อยู่ภายใต้บั งคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  ดั งนั้น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1631 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 ซึ่ง
ก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกรณีการจ้างออกแบบ จึงถูกยกเลิกไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกล่าว 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 131 ก าหนดว่า “ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรม
โยธาธิการผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงาน ออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้” เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อปท.ไม่มีหน่วยงานออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง 
และประสงค์จะด าเนินการจ้างเอกชนออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง อปท.อาจขอ
ความร่วมมือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้ โดยปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ส่วนที่ 2 กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  กรมส่งเสริมฯจึงขอหารือ
ความเห็นของกรมส่งเสริมฯถูกต้องหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ถูกยกเลิก โดยบทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แนวทางปฏิบัติในการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1631 ลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2537 จึงถูกยกเลิกด้วย แต่อย่างไรก็ดี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 131 ก าหนดว่า  
“ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุม
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งานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร 
หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้” หาก
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ไม่มีหน่วยงานออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อปท.
ย่อมสามารถขอความร่วมมือไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร หรือ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่มีหน่วยงานของรัฐออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้ หรือ
จะจัดจ้างเอกชนออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ หมวด 4 ส่วนที่ 2 กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างแล้วแต่กรณี ดังนั้น ความเห็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงถูกต้องแล้ว  

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

นางวศิณี วนาพิทักษ์กุล   - การที่เทศบาลจะด าเนินการโดยไม่ผิดต่อระเบียบฯ ก็เห็นควรที่จะท าและเห็นด้วยกับ 
สมาชิกสภาฯ   แนวทางที่จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน เหตุสาธารณภัย 

ดินสไลด์บริเวณท่ีลาดเชิงเขา (ฝั่งวัดวังก์วิเวการาม)   

ว่าที่ร้อยตรียุทธจักร์  แก้วจันทร์  - จริงๆมีในส่วนของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารควบคุมอยู่ แต่หากเทศบาลเร่งด าเนิน  
รองนายกเทศมนตรี   การตามกระบวนการ ก็จะสามารถกันเป็นพ้ืนที่ก่อสร้าง และเป็นการป้องกันมิให้มีการ

ปลูกสร้างบ้านเกิดขึ้นอีก 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบอนุมัติด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเหตุ

สาธารณภัยดินสไลด์บริเวณท่ีลาดเชิงเขา (ฝั่งวัดวังก์วิเวการาม) สมาชิกสภาท่านใด 
เห็นด้วย กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      8  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
     งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) (ไม่มา 1 คน) 
 

3.3 ญัตติการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการขยะของเทศบาลต าบลวังกะ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  - ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาฯ      

ว่าที่ร้อยตรียุทธจักร์  แก้วจันทร์ - เรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบ ก็เป็นเรื่องของบ่อขยะพ้ืนที่หมู่ที ่9 บ้านพระเจดีย์สาม 
รองนายกเทศมนตรี องค์ ที่ อบต.หนองลูไม่ให้เทศบาลเราน าขยะไปทิ้ง ที่ผ่านมาเราเสนอวิธีการบริหาร

จัดการขยะถึง อบต.หนองลู  ในการพิจารณาอนุญาตให้เทศบาลบริหารจัดการบ่อขยะ
ต่อไป และต่อมาปรากฏว่า อบต.หนองลู อนุญาตให้เทศบาลบริหารจัดการบ่อขยะได้ 
โดยมีจ านวน 3 บ่อ สลับกันไป ใช้งบประมาณของเทศบาล และมีข้อก าหนดให้เทศบาล
เข้าไปดูแล และตั้งงบประมาณส าหรับการบริหารจัดการขยะให้พร้อม บ่อที่ 1 คาดว่าไม่
เกินสิ้นเดือนนี้ หากบ่อท่ี 1 เต็มก็จะเข้าไปบริหารจัดการเป็นบ่อไป คือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นคนคุ้ยขยะหาของเก่าก็จะมีส่วนช่วยเหลือกันด้วย ในเรื่องของการบริหาร
จัดการขยะก็เป็นที่เรียบร้อย จากนี้ เราต้องมาบริหารจัดการขยะที่ปลายทาง ถึง
พฤติกรรมการทิ้งขยะ และจะต้องด าเนินการอย่างเข้มงวดทุกรูปแบบเพ่ือลดปริมาณ
ขยะให้มากที่สุด  

จากการประชุมสภาเทศบาลที่ผ่านมา มีการเชิญมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เข้า
มาศึกษาการบริหารจัดการขยะทั้งวงจร ในวันนี้สิ่งที่จะให้ที่ประชุมอนุมัติในหลักการ
เบื้องต้นว่าจะให้เทศบาลบริหารจัดการขยะอย่างไร  
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แนวทางท่ี 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาออกแบบการบริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจร  

     แนวทางนี้ ทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จะเข้ามาศึกษาว่าเทศบาลต าบล 
วังกะควรจะมีวิธีการบริหารจัดการขยะอย่างไร ตั้งแต่ต้นทาง  กลางทาง และปลายทาง 
ซึ่งจะใช้เวลา 3 เดือน เป็นการเน้นเรื่องวิชาการและใช้เป็นฐานข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างที่ปรึกษาประมาณ 500,000.- บาท (รายละเอียดตามเอกสาร) 
แนวทางท่ี 2 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือทดลองและศึกษาออกแบบการบริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร  

     แนวทางนี้ ทางมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จะเข้ามาศึกษาและเข้ามาบริหาร
จัดการขยะทั้งหมด ตั้งแต่การเก็บขน และก าจัด ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประมาณกว่า 14 ล้านบาท เทศบาลมีส่วนช่วยในเรื่องการซัพพอร์ทการเข้าไปด าเนิน
โครงการ (รายละเอียดตามเอกสาร) 

     จึงน าเรียนมายังสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาแนวทาง  

ข้อสรุปจากที่ประชุม - เลือกแนวทางที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาออกแบบการบริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจร มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จะเข้ามาศึกษาว่าเทศบาลต าบล 
วังกะควรจะมีวิธีการบริหารจัดการขยะอย่างไร ตั้งแต่ต้นทาง  กลางทาง และปลายทาง 
ซึ่งจะใช้เวลา 3 เดือน เป็นการเน้นเรื่องวิชาการและใช้เป็นฐานข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างที่ปรึกษาประมาณ 500,000.- บาท  โดยเทศบาลเน้นการบริหารจัดการขยะเชิงรุก
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้ปริมาณขยะเหลือน้อยที่สุด เพราะปัจจุบัน
การบริหารจัดการขยะที่ปลายทาง เทศบาลได้ตกลงกับ อบต.หนองลู และได้ข้อสรุป 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากการด าเนินการตามกระบวนการเป็นอย่างไร จะน าเรียน
สภาเทศบาลเพื่อทราบอีกครั้ง 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ ในการให้ความเห็นชอบเลือกแนวทางท่ี 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาออกแบบการ

บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วย กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ      8  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
     งดออกเสียง   1  เสียง (ประธานสภาฯ) (ไม่มา 1 คน) 

          
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  - ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาฯ      

ว่าที่ร้อยตรียุทธจักร์  แก้วจันทร์  - ทุกท่านคงทราบ ว่าคืนวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 01.30 น.  
รองนายกเทศมนตรี  ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดสดเทศบาลต าบลวังกะ ที่เป็นตลาดดั้งเดิม สมัยที่การไฟฟ้า

สร้างให้เป็นอาคารไม้เป็นหลัก การค้าขาย เป็นตลาดเสื้อผ้า หรือที่แต่เดิมเรียกกันว่า 
ตลาดแขก ที่ผ่านมาเคยมีการปรับปรุงอยู่รอบหนึ่ง เนื่องจากเป็นจุดอับ จึงมีการตัดถนน 
คสล.ผ่านตลาดสดไปยังถนนหน้าธนาคารกรุงไทย จุดประสงค์ก็เพ่ือให้มีความโปร่ง 
อากาศถ่ายเท และไม่ให้มีการมั่วสุม และได้บริหารจัดการตลาดสดใหม่ โดยให้บริเวณ
ดังกล่าวนั้นเป็นจุดที่ค้าขายเฉพาะของแห้งเท่านั้น ปัจจุบันย้ายแม่ค้าตลาดกับผักมาอยู่ 2 
ฝั่งถนนหน้าธนาคาร เหตุการณ์นี้มปีระชาชนผู้ได้รับผลกระทบจ านวน 57 ราย  
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  จากที่สอบถามความเสียหายของทรัพย์สินเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านบาท ส่วน

ความเสียหายในส่วนของตัวอาคารตลาดมอบหมายกองช่างรายงานการประเมินค่าความ
เสียหายครับ 

สิบเอกฉัตรทอง  ไชยสุข  - ความเสียหายในตัวอาคาร ประมาณการจากกรมธนารักษ์จังหวัดกาญจนบุรี เบื้องต้น  
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  ประเมินได้ประมาณ 2.5 ล้านบาท ไม่รวมทรัพย์สินส่วนของร้านค้าของผู้ค้าขาย 

ว่าที่ร้อยตรียุทธจักร์  แก้วจันทร์  - เบื้องต้นเทศบาลได้ด าเนินการส ารวจความเสียหาย และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
รองนายกเทศมนตรี  บริเวณถนนคนเดิน ได้มอบหมายหัวหน้าฝ่ายอ านวยการและนิติกรศึกษาระเบียบที่

เกี่ยวข้อง ว่าจะสามารถช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการได้เท่าไร และทางชมรม
ถนนคนเดินเทศบาลต าบลวังกะได้เปิดบัญชีเพ่ือรับบริจาคช่วยเหลือผู้ค้าขาย ส าหรับไว้
ต่อทุนเพราะทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดก็จะเป็นสิ่งของที่ค้าขาย จึงใช้วิธีการต้องได้รับ
ความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนโดยภาคเอกชนบริจาคเข้ามา ประกอบกับผู้ที่สนิทกับ
ทางสถาบันการเงินก็จะเข้ามาติดต่อ เพ่ือให้กู้เงินอัตราดอกเบี้ยต่ าแก่ผู้ค้าขาย สามารถ
แจ้งความประสงค์ขอรับการบริจาคได้ผ่านทางชมรมถนนคนเดินเทศบาล และศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน โดยการบริหารจัดการจะพิจารณาผ่านคณะกรรมการถนนคนเดิน
และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลต าบลวังกะ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
มากที่สุด 
-  เรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายจากเพลิงไหม้ เทศบาลจะด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
โดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ  
- งดการจัดเก็บรายได้ค่าแผงตลาด ส าหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ 
เพลิงไหม ้

ที่ประชุม  - รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  - ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอสู่สภาเทศบาลขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  

นายรอน  สืบยิ้ม     - ขออนุญาตให้เทศบาลตั้งงบประมาณ เพ่ือซ่อมแซมรถดับเพลิงคันเก่า ให้เกิดความ
สมาชิกสภาฯ   พร้อมต่อการใช้งาน เพราะช ารุดในหลายจุด เมื่อเกดิเหตุจะได้ทันต่อสถานการณ์ เพราะ 
   เราไม่อาจทราบได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ 

-  ตลาดใหม่ถนนหน้าธนาคาร อยากให้ตีเส้น และเป็นไปได้จะให้นายกฯขออนุญาตปิด
ถนน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก 

ว่าที่ร้อยตรียุทธจักร์  แก้วจันทร์ - ขออนุญาตชี้แจงตามท่ีท่าน สท.รอน ได้น าเสนอ การซ่อมแซมรถดับเพลิงของเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี   ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและรายงานความช ารุดของรถดับเพลิง/

รถบรรทุกน้ าทุกคันรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือด าเนินการแจ้งซ่อมแซมให้เกิดความ
พร้อมต่อการใช้งาน เพราะเกิดปัญหาตั้งแต่น ารถบรรทุกน้ าไปดับไฟที่บ่อขยะแล้ว  
ก็ขอรับไว้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการท างานในครั้งต่อไป  
- ได้ประสานทางงานจราจรขออนุญาตแล้วว่าจะให้ปิดถนน ที่ก าลังด าเนินการอยู่ คือ 
ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เต็นท์ไปถึงอ าเภอสังขละบุรี จ านวน 5 เต็นท์ เพ่ือน า
เต็นท์มากางให้กับผู้ค้าขายที่ได้รับผลกระทบ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดระเบียบพ้ืนที่เนื่องจากมีการก่อสร้าง เพ่ือให้ผู้ค้าได้ค้าขายได้
สะดวก ทั้งนี้ นโยบายของท่านผู้ก ากับฯ คือ หากพิจารณาเห็นแล้วเหมาะสมก็สามารถ
ด าเนินการได้เลย  
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นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว  - ขอฝากฝ่ายบริหารพิจารณาด าเนินการครับ 
ประธานสภาฯ 

นายยุทธศักดิ์  เชียงทอง  - ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม ตามท่ีท่าน สท.รอน ได้น าเสนอผมก็ขอรับไว้ การใช้งานของ  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   รถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ า เท่าที่ผมได้สัมผัสมีการใช้งานหนักมาก ย่อมมีการเสื่ อมสภาพ

ไปตามระยะเวลา เรื่องของการท าบันทึกได้แจ้งตั้งแต่การประชุมพนักงาน ว่าให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส ารวจตรวจสอบรถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ า ให้เกิดความพร้อมใช้
งาน หากช ารุดให้เร่งรัดด าเนินการซ่อมแซม เพ่ือให้มั่นคง แข็งแรง หากต้องใช้
งบประมาณที่มากกว่าเดิมก็จะขออนุมัติสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาตั้งงบประมาณใน
คราวประชุมรับหลักการเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในเดือนสิงหาคมต่อไป 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

นายบุญเถาว์  ปัญญาเรือนแก้ว - สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนน าเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ   เทศบาลต าบลวังกะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ณ บัดนี้ 

เลิกประชุมเวลา  11.45 น. 

 (ลงชื่อ).....................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสาวสาวินี  แสงชมภู) 
 

  (ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายยุทธศักดิ์  เชียงทอง) 
    

      (ลงชื่อ).....................................................เลขานุการสภา/ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายจงรักษ์  กุลประเสริฐ) 
 
 
 
 
 
    

        ลงชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ 
                 (นายจงรักษ์  กุลประเสริฐ) 

       (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 
                 (นายบัญญัติ  รักษ์วงษ์) 

                          (ลงชื่อ)...............................................กรรมการและเลขานุการ 
      (นางสาวนพวรรณ  ศาสตร์ยางกูร) 


